
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

สมัย สามัญที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

***************************************** 

ผู้มาประชุม จ านวน ...........๒๐............ คน    ไม่มาประชุม จ านวน ...........๔........... คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยณรงค์   ชุบกระโทก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ชัยณรงค์ ชุบกระโทก  
2 นายสวาด      แคล้วกระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สวาด    แคล้วกระโทก  
3 นายสมาน      ก่ ากระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สมาน    ก่ ากระโทก  
4 นางศิริขวัญ    บูรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ศิริขวัญ   บูรัมย์  
5 นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บุญเลิศ   ชุมกระโทก  
6 นายพิเชษฐ์    ชุมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ พิเชษฐ์    ชุมกระโทก  
7 นายอ๊อต       ชุ่มจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อ๊อต       ชุ่มจังหรีด  
8 นายพลากร    สินธุวงสานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ พลากร  สินธุวงสานนท์  
9 นายแปว       จากครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ แปว       จากครบุร ี  
10 นางเพ็ญศรี    รัตนอุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เพ็ญศรี    รัตนอุไร  
11 นายบุญส่ง    ฉวยกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ บุญส่ง    ฉวยกระโทก  
12 น.ส.ลลิตภัทร เตชะวัชรมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ลา  
13 นายประจักษ์  สารคามครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประจักษ์ สารคามครบุรี  
14 นายแสงชัย    เถาะกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ แสงชัย    เถาะกระโทก  
15 นายจันทร์     เอิบผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ จันทร์     เอิบผักแว่น  
16 นายจ าลอง     ฉุนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ลา  
17 นายมานพ      ดาดผักแว่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ มานพ      ดาดผักแว่น  
18 นายสุริน        จินดาทะเล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ สุริน       จินดาทะเล  
19 นายสงวน      เงียบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ สงวน     เงียบกระโทก  
20 นางมาลี        ไผครบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ มาลี        ไผครบุร ี  
21 นายสวั่น        แปรจังหรีด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ สวั่น        แปรจังหรีด  
22 นายถวิล       คล้ายจินดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ ลา  
23 นายสุขสันติ    ซ้อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ สุขสันติ   ซ้อนกระโทก  

24 นางปราณี     มิ่มกระโทก เลขานุการสภา อบต. ทุ่งอรุณ ลา  
25     

     
 



ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพิสิษฐ์      พงศ์พัชรพร ปลัด อบต. ปฏบิัติหนา้ที่ นายก อบต.ทุ่งอรุณ พิสิษฐ์      พงศ์พัชรพร  

2 นายธวัชชัย     รัตนธรรม ผู้อ านวนการกองคลัง ธวัชชัย     รัตนธรรม  

3 นางจิรานุวัฒน์  สง่าแรง หัวหน้าส านักปลัด จิรานุวัฒน์  สง่าแรง  

4 นายนพรัตน์     ขันติโชติ นายช่างโยธา ช านาญงาน นพรัตน์     ขันติโชติ  

5 นายพงศกร      อินธิยศ นิติกร พงศกร      อินธิยศ  

6 น.ส.นุชนาฎ     คงการเรียน เจ้าพนักงานธุรการ นุชนาฎ    คงการเรียน  

7 น.ส.สาริสา      เอิบผักแว่น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาริสา     เอิบผักแว่น  
 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

อรุณ สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุม
ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๒ อันที่จริงแล้ว
สมัยการประชุมได้ก าหนดระยะเวลา ๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม แต่เนื่องจาก
การประชุมไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ จึงได้ท าหนังสือถึงนายอ าเภอโชค
ชัยขอขยายระยะเวลาประชุมสภาฯ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๐ สิงหาคม 
เพ่ือพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ จึง
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้ดีที่สุด  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากปัจจุบันต าบลทุ่งอรุณมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างกว้างขวาง
มีผู้ติดเชื้อทุกหมู่บ้าน และมีสมาชิกของเราที่ต้องกักตัวอยู่บ้านมาไม่ได้เพราะเป็นผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงคือท่านปราณี  มิ่มกระโทกเลขานุการสภาฯ และท่านจ าลอง ฉุนกระโทก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ตอนนี้มีผลบวกแล้วต้องกักตัวในสถานที่กักตัวของบริษัท และ
ทางต าบลของเราก็ได้ เตรียมจุดพักคอยไว้ ๓ จุด ตอนนี้มีผู้ที่ เข้ากักตัวรอเตียง
โรงพยาบาล เต็มทุก ๓ จุดแล้ว และมีคนเข้าออกตลอดทุกวัน เพราะฉะนั้นพวกเราก็มา
ช่วยเข้าเวรยามตามตารางที่ท าไว้ในช่วงเวลา๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.ท่านใดไม่สามารถมา
ได้ก็ให้คนมาแทนได ้

ที่ประชุม  รับทราบ 



ประธานสภาฯ เนื่องจากนางปราณี  มิ่มกระโทก เลขานุการสภาฯ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวดู
อาการจ านวน ๑๔ วัน ครบก าหนดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท าให้ไม่สามารถมา
ประชุมได ้

 

 ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๙ ในการประชุมครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ห้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น า
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติ หน้าที่ได้ 
จ าเป็นต้องหาเลขานุการสภาฯ มาปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมในครั้งนี้ครับ ท่าน
สมาชิกเห็นว่าใครสมควรได้รับคัดเลือกให้เสนอมาเลยครับ 

นายอ๊อด เรียนท่านประธานฯ ผมนายอ๊อด ชุ่มจังหรีด สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอเสนอ  
นายสุริน จินดาทะเล ครับ 
ผู้รับรอง ๑. นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก 

  ๒. นายพิเชษฐ์   ชุมกระโทก 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายสุริน จินดาทะเล 

ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา วาระต่อไปเป็นรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้ง ๑ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ โดยการตรวจสอบไปทีละหน้า
พร้อมๆกันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญ
ครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอเปลี่ยน
ตรงที่ผมใช้ค าพูดว่าจากแจกแจง เป็นจัดแจงมาดูแล ครับขอบคุณครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๖4 ครั้ง

ที่ ๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖4   
มติที่ประชุม รับรองรายงาน 
 -  เห็นชอบ  ๒๐ เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ        - เสียง  
 -  งดออกเสียง     -  เสียง 
 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๐ คน) 



ระเบียบวาระที ๓ ญัตติด่วน 

 -  ไมมี่  - 

ระเบียบวาระที ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

   ๔.๑.๑ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

 ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ แถลงนโยบายงบประมาณประกอบกับ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  

นายพิสิษฐ์ ท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ผมขอแถลงนโยบาย ได้เสนอร่างรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ฉนั้นถือโอกาสนี้ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายด าเนินการในปี ๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี้  

 ๑.สถานะการคลัง  
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งอรุณมีสถานะการเงินดังนี้ 
        ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  จ านวน ๓๑,๖๘๘,๙๑๙.68 บาท  
        ๑.๑.๒  เงินสะสม   จ านวน   29,115,771.24 บาท  
        ๑.๑.๓  เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน 11,367,113.33 บาท  
                   ๑.๑.๔  เงินที่กันไว้ก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ านวน 1 โครงการ  
                                                             จ านวน  46,622.84  บาท 
        ๑.๑.๕  รายการที่กันเงินไว้แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมี ๘ โครงการเป็นเงิน  

        จ านวน  95,981.00  บาท 

 



  ๒. การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
   (๑) รายรับจริง 48,522,899.74 บาท ประกอบด้วย 
       - หมวดภาษี     จ านวน   69,028.50  บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน 154,606.20  บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 205,252.00  บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน     81,572.57  บาท 
   - หมวดรายได้จากลงทุน         ไม่มี 
   - หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 22,777,050.47 บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จ านวน 25,235,390.00บาท 
   (๒) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  56,814.00  บาท 
   (๓) รายจ่ายจริง จ านวน 40,363,300.87 บาท ประกอบไปด้วย 
   - งบกลาง    จ านวน     14,264,531.00  บาท 
   - งบบุคลากร    จ านวน    13,210,170.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน    จ านวน      5,523,058.94  บาท 
   - งบลงทุน    จ านวน      3,861,637.66   บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น    จ านวน           18,000.00   บาท 
   (๔) รายจ่ายอื่นท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  56,814.00 บาท 
   (๕) รายจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน    8,268,800.00 บาท 
   (๖) รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    2,988,000.00 บาท 
   (๗) รายจ่ายจากเงินกู้       ไม่มี 
   ๒.๑ รายรับ 
 รายได้ที่จัดเก็บเอง ประมาณการปี ๒๕๖5 ไว้ จ านวน  ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  - หมวดภาษี     จ านวน  835,000.00  บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน  165,000.00  บาท  
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน     200,000  บาท  
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน     75,000  บาท 

 - หมวดรายได้จากทุน   จ านวน     2,000.00  บาท 
 - หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน    24,923,000.00 บาท 

  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน     21,800,000.00 บาท 
           ในส่วนสาระส าคัญ คืองบลงทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนงบอ่ืน ๆ ยังตั้งไว้

เหมือนเดิมครับ ที่มีการเปลี่ยนคือ หน้า ๖๐ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงบ่อบ าบัด
น้ าเสียบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต. งบประมาณ 200 ,000 บาท หน้า 61 โครงการ
ก่อสร้างอาคารเบาเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๕00,000 บาท โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 2,000 ,000 บาท เป็นอาคารทรงโดมเพ่ือไว้ท า
กิจกรรมต่างๆ ครอบสนามบาส จะท าเป็นสนามกีฬาด้วย หน้า ๗๐ โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าภายใน อบต. งบประมาณ 700 ,000 บาท โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ อบต. หลังคารั่ว ประตูช ารุด ใส่ฟ้าเพดาน พร้อมติดแอร์ งบประมาณ 
1,600,000 บาท ผมขออนุญาตอแถลงนโยบายเพียงเท่านี้ครับ  

   (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ ตามเอกสาร 



   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

- ทุกโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- อยู่ในอ านาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พรบ.กระจายอ านาจ
และภารกิจถ่ายโอน 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ตามที่ทางสภาฯได้แจกส าเนาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ท่านไปตรวจสอบ
ก่อนแล้ว มีท่านใดที่จะขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างเชิญครับ 

นายสุริน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ จริง ๆ โครงการที่จัดท าใน อบต. ผมก็เห็นด้วยครับ แต่ผมว่ายัง
ไม่จ าเป็นเร่งด่วน ตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้
จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพ่ีน้องในช่วงสถานการณ์โควิดให้รอดพ้นในช่วงนี้ก่อน 
เรื่องอ่ืนค่อยว่ากัน และผมอยากให้จัดสรรงบประมาณมาซื้อวัคซีนดีๆ มาฉีดให้พ่ีน้อง
ในต าบลทุ่งอรุณของเราทั่วถึงทุกคนเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด 19 ให้หมดไป ส่วนเรื่อง
งบประมาณโครงการในปี ๒๕๖๕ ทั้ง 17 หมู่บ้านไม่มี ในส่วนของ อบต. ก็ควรที่จะงด
ไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เราควรแก้ไขปัญหาโควิดก่อนโครงการอ่ืน 
ๆ ค่อยว่ากันอีกที แต่ถ้ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไร มาช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นครับขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ ท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ในเรื่องการช่วยเหลือจาก
สถานการณ์โควิด ผมขอเรียนว่าเรามีงบกลางในการด าเนินการอยู่ ทั้งเรื่องอาหาร
ส าหรับผู้กักตัวและค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเวรยามต่าง ๆ เราก็มีเพียงพอถ้าไม่พอเราก็
สามารถโอนงบประมาณมาด าเนินการได้ครับ ในส่วนการจัดซื้อวัคซีน เรามี
งบประมาณอยู่ 800,000 บาทที่จะด าเนินการได้ หรือใช้เงินทุนส ารองสะสม ๗,
000,000 บาท ตามระเบียบการจ่ายเงินทุนส ารองสะสม จะต้องขอจากสภาฯและให้
ผู้ว่าอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายสวาด    เรียนท่านประธานฯ  ผมนายสวาด แคล้วกระโทก รองประธานสภาฯ ผมในฐานะ
สมาชิกสภาต าบล หมู่ ๑๓ ผมเล็งเห็นว่าการที่เราท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ ความจ าเร่งด่วนของต าบลเรา ผมได้เปิดดูโครงการ ในส่วนโครงการใน
ส านักงานต่าง ๆ ผมอยากให้ทบทวนกันใหม่ว่าจ าเป็นหรือไม่ ผมเป็นห่วงในเรื่องถนน
หนทางอยากให้ท่านสมาชิกได้ทบทวนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับงบประมาณนั้น สมาชิกต้องเข้าใจนะครับ ถ้าหมู่บ้านมีความเดือดร้อน จ าเป็น
เร่งด่วน สภาฯเราสามารถถ่ายโอนเงินได้ครับ  

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับหลักการ ๒๐ เสียง 
 ไม่รับหลักการ     - เสียง 



 งดออกเสียง   - เสียง 
 (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๐ คน) 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เริ่มการประชุม 
ประธานสภาฯ ๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ ประเด็นหารือ  
๑. ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดให้
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๗ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๗ คน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน  เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอ
เสนอก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนด
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน 

มติที่ประชุม ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน 
 

๒. เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ผู้รับรองกรรมการแปรญัตติ และพิจารณา
คณะกรรมการแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ การได้มาซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้สมาชิกสภาฯ 
จ านวน ๑ ท่านเสนอชื่อ และมีสมาชิกสภาฯ ๒ ท่าน เป็นผู้รับรอง เชิญท่านสมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติครบั  

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน  เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ขอ
เสนอนายอ๊อด ชุ่มจังหรีด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 

 ผู้รับรอง ๑. นายสมาน      ก่ ากระโทก 
    ๒. นายประจักษ์  สารคามครบุรี 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มี 

เป็นอันว่า นายอ๊อด ชุ่มจังหรีด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
นายอ๊อด เรียนท่านประธานฯ ผมนายอ๊อด ชุ่มจังหรีด สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอเสนอ  

นายสงวน  เงียบกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก 



    ๒. นางเพ็ญศรี  รัตนอุไร 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มี 

เป็นอันว่า นายสงวน  เงียบกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
นายมานพ เรียนท่านประธานฯ ผมนายมานพ  ดาดผักแว่น สมาชิกหมู่ ๘ บ้านทุ่งอรุณ ขอเสนอ

นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นางศิริขวัญ    บูรัมย์ 
    ๒. นายพลากร สินธุวงสานนท์  
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม่ หากไม่มี 

เป็นอันว่า นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ  ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ

เสนอนายสมาน ก่ ากระโทก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายจันทร์   เอิบผักแว่น 
    ๒. นายมานพ   ดาดผักแว่น 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ อีกหรือไม่ หากไม่มี 

เป็นอันว่า นายสมาน ก่ ากระโทก  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 
นายพลากร เรียนท่านประธานฯ ผมนายพลากร สินธุวงสานนท์ สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอ

เสนอนายบุญเลิศ ชุมกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่๕ ครับ 
 ผู้รับรอง ๑. นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก   
    ๒. นายอ๊อด ชุ่มจังหรีด  
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ อีกหรือไม่ หากไม่มี 

เป็นอันว่า นายบุญเลิศ ชุมกระโทก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕  
ประธานสภาฯ ตอนนี้กรรมการแปรญัตติ ครบ ๕ คน แล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อ

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบกับรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ครับสรุปคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน 5  คน 
ประกอบด้วย 

๑. นายอ๊อด ชุ่มจังหรีด คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  
๒. นายสงวน  เงียบกระโทก คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  
๓. นายสุขสันติ  ช้อนกระโทก คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  
๔. นายสมาน ก่ ากระโทก  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔  
๕. นายบุญเลิศ ชุมกระโทก คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕  

ที่ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภา ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ หลังเลิกประชุมครับ 
 

 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 ข้อกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ 



  ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ประธานสภาฯ ในการยื่นเสนอค าแปรญัตติก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น จากนั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติทั้ง ๕ คน ต้องมาประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสถานที่ใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
และก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าที่เสร็จภายในวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ และผมขอนัดประชุมสภาฯ สมัย ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๓ ในวันจันทร์ ที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งอรุณ โดยแต่งตัวสุภาพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ขอเชิญได้ ครับ 
นายสุขสันติ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุขสันติ ช้อนกระโทก สมาชิกหมู่ ๑๖ บ้านใหม่หัวสะพาน 

ขณะที่เราก าลังประชุมสภาฯ ผมได้รับเรื่องประสานจากเจ้าหน้าที่ อบจ. ให้ท าหนังสือ
รายงานการประชุมเกี่ยวกับถนนสายทุ่งอรุณครับ พอดีผมได้ประสานไปทางส านักงาน 
อบจ. ประจ าอ าเภอโชคชัย เกี่ยวกับถนนปลายทางปอพรานงบประมาณ ๕00,000 
กว่าบาท ผมได้ติดตามให้ซ่อมครบ ๓ ครั้งแล้ว ต่อไปซ่อมไม่ได้แล้วมีแต่ท าใหม่อย่าง
เดียว พอดีหัวหน้าเล็กได้ประสานมาว่ามีงบประมาณมา ให้ท าหนังสือบันทึกการประชุม
เกี่ยวกับที่จะสร้างถนนใหม่ครับ มีอยู่ ๒ ช่วงครับคือจากปากทางดอนไพลมาถึงป้ายบ้าน
ปอพราน และจุดจากหนองไทรไปสุดเขตต าบลทุ่งอรุณ จึงอยากให้ช่างเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเขาจะได้ส่งเรื่องเข้าส านักงานที่จังหวัดครับ ขอบคุณครับ 

นายสงวน เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน  เงียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง 
สอบถามเรื่องการก าจัดขยะติดเชื้อว่าเป็นหน้าที่ของใครครับ พอดีเข้ามาส านักงานเห็น
รถแม็คโคร ขุดหลุมอยู่สอบถามได้ว่าจะท าเป็นที่ฝังกลบขยะติดเชื้อ ผมกลัวผลกระทบ
ภายภาคหน้าในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มาท างาน ศูนย์ใน อบต. เราตอนนี้มีแต่คนติดเชื้อ
มาแล้วได้มีอยู่กักตัวทั้ง ๓ ตัว ฝากเรื่องขยะทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ และขอความ
อนุเคราะห์หินมาใส่ตรงกางเต็นท์เฝ้าเวรยามเนื่องจากฝนตกมีน้ าขัง 

นายพิสิษฐ์ ท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโควิด 
ทาง อบต.สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดสถานที่ ที่นอนหมอนมุ้ง ด้านอาหาร ส่วน
เรื่องวิธีการด าเนินการเป็นเรื่องของหมอเรื่องเข้าเวรเรื่องก าจัดขยะต่าง ๆ ตอนแรกมา
ถามผมว่าระหว่าง กศน. กับหอประชุมจะให้จุดใหนท าเป็นสถานที่กักกัน พอผมให้ กศน. 
ให้ผมเลือกได้ผมก็เลือก กศน. ครับ ก็หาว่าผมไม่ให้หอประชุม ไม่ใช่คนพ้ืนที่ ประมาณ
นั้น เหตุที่ผมเลือก กศน. เพราะหอประชุมไม่มีรั้วรอบขอบชิดเกรงว่าผู้ที่กักตัวจะออกมา 
แล้วก็เกิดขึ้นจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่หอประชุมได้เดินออกมาถึง
ห้องครัว อบต.แล้วใครรับผิดชอบถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ติดขึ้นมา ถ้าติดขึ้นมาก็จะไม่มีใครมา
ท างานได้พราะต้องโดนกักตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งส านักงาน สรุปคือหมอเป็นผู้ด าเนินการ



ประสานมาเพราะทางเราก็ไม่มีหน้าที่ในการรักษา เรามีหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ส่วนเรื่องอายุขัย COVID-19 แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพ้ืนผิวโดยเชื้อสามารถมี
ชีวิตอยู่รอดได้หลายชั่วโมงบนพื้นผิวเรียบแต่หากอยู่ในความชื้นที่เหมาะสม ก็สามารถอยู่
รอดได้หลายวันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้น และชนิด
ของพ้ืนผิว โดยอายุขัยของ COVID-19 จะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
ในอากาศ อยู่ได้ ๕ นาที  ลูกบิดประตู อยู่ได้ ๘ ชั่วโมง กระดาษทิชชู่  อยู่ได้ ๑๒ 
ชั่วโมง โต๊ะผิวเรียบอยู่ได้ ๑-๒ วัน โทรศัพท์ อยู่ได้ ๔ วัน ในน้ า อยู่ได้ ๔ วัน ธนบัตร อยู่
ได้ ๕ วัน และที่อุณภูมิต่ ากว่า ๔ องศา อยู่ได้ ๑ เดือน ฉะนั้นขยะติดเชื้อที่ฝั่งกลบไม่เกิน 
๕ เชื้อก็ตายแล้วครับ ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการครับ ขอบคุณครับ 

นายพิเชษฐ์  เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ าใส ขอ
สอบถามเรื่องไฟกระพริบที่เราใส่ตามโค้งต่าง ๆ ของถนนสายหลักครับ ตอนนี้เสียไม่
ทราบว่าสามารถซ่อมได้หรือเปล่าครับขอบคุณครับ 

นายพิสิษฐ์ ท่านประธาน ผมนายพิสิษฐ์ พงษ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ขอเรียนว่างบประมาณท้ังหมดที่ อบต. 
ด าเนินไปเป็นทรัพย์สินของ อบต. ครับ เมื่อการเสียหรือช ารุดจะต้องด าเนินการซ่อมครับ 

ประธานสภาฯ ส่วนเรื่องการซ่อมไฟสาธารณะ ผอ.คลัง คือตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วเราสามารถ
หาอุปกรณ์มาซ่อมไฟได้ก่อนใหมอย่างไรครับ 

นายธวัชชัย เรียนท่านประธานผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผอ.การคลัง ขอชี้แจงเรื่องอุปกรณ์ซ่อมไฟ
ตอนนี้ผมได้หาซื้อมาส่วนหนึ่งแล้ว พอดีช่วงนี้พนักงานเราติดงานเรื่องโควิด ผมได้คุยกับ
หัวหน้าโอ๋ เดี๋ยวจะลงไปซ่อมให้ขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝาก ผอ.คลัง ว่าถ้าจะลงไปซ่อมรบกวนให้บอกสมาชิกหมู่บ้านด้วยครับ แจ้งก่อนลงไป ๑ 
วัน เพื่อจะได้ส ารวจว่าในหมู่บ้านไฟเสียกี่จุด อย่างหมู่ ๑๒ ผมส ารวจเดือนที่แล้วพบว่ามี
ไฟเสียอยู่ ๕ จุด ท าให้จบไปทีละเลย 

รองประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้า ต าบลเราก็มีปัญหามานานพอสมควร เกิดปัญหาก่อนโควิดว่าส าคัญหรือไม่ก็
ส าคัญ แยกเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับเรื่องไฟฟ้ากับเรื่องโควิด ทางสมาชิกก็โดนชาวบ้านว่ามา
เหมือนกันว่าไม่สนใจติดตามซ่อมไฟฟ้า จึงอยากให้ผู้บริหารช่วยก ากับดูแลด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายพลากร     เรียนท่านประธานฯ ผมนายพลากร สินธุวงสานนท์ สมาชิกหมู่ ๓ บ้านหนองปรึก ขอ
สอบถามเรื่องอาหารส าหรับคนที่กักตัวในสถานที่กักตัว สามารถแยกคนท าอาหารได้
หรือไม่ครับ  

นายธวัชชัย เรียนท่านประธานผมนายธวัชชัย รัตนธรรม ผอ.การคลัง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้ท า
อาหารส าหรับผู้กักตัวในสถานที่กักตัวนั้น ถ้าเราแยกผู้จัดท าอาหารกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมันจะยากหลายขั้นตอน เราจึงอยากได้ผู้จัดจ้างน้อยราย เพราะบางที่บางจุดมีผู้
กักตัวน้อยลงผู้จัดท าอาหารก็จะไม่ท าให้เคยมีแล้วครับ 

 
 
 
 



นายพลากร     ถ้าอย่างนั้นผมขอให้ส่งอาหารให้ไวกว่าเดิมได้หรือไม่ครับ เพราะบางคนมีโรคประจ าตัวที่
ต้องทานยา จะต้องทานยาหลังอาหาร อยากให้ส่งให้ไวขึ้นกว่าเดิมครับ 

นายธวัชชัย ครับในเรื่องให้ส่งให้ไวขึ้นเดียวผมจะประสานไปยังผู้จัดท าอาหารให้ส่งให้ไวขึ้นกว่า เดิม
ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
รองประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญเสนอได้  

         เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง 
อรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา    1๔.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                ( นายสุริน  จินดาทะเล ) 
                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ (ชั่วคราว)  
 
 
 
  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่   
๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถูกต้องแล้ว 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     .....................................         (ลงชื่อ)     ........................................ 
            ( นายแปว จากครบุรี )           ( นายบุญเลิศ   ชุมกระโทก ) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................. 
       ( นายสุริน  จินดาทะเล ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

ทราบ   (ลงชื่อ) ................................................ 
( นายชัยณรงค์  ชุบกระโทก ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ    
       


